

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบผลสำเร็จได้ดี เพราะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนที่ได้ให้ความเมตตา ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ให้การสนับสนุนทางวิชาการ คือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มี ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ ผศ.ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ อาจารย์ ดร.พรทิวา อาชีวะ ที่มีเมตตาต่อข้าพเจ้าในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่เป็นครูอยู่ข้างเคียงคอยให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางรวมถึงให้กำลังใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ช่วยแก้ไขงานวิจัยจนสำเร็จ ลุล่วงด้วยความเมตตาและ ผศ.ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่เป็นครูรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ ศิษย์คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือตลอดช่วงของการดำเนินการวิจัยและหลังการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้งานวิจัยเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เมื่อพบเจอกันจะคอยเฝ้าถามด้วยความเป็นห่วงใยเสมอ และอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้มอบความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ข้าพเจ้า สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ทุก ๆ คนที่ได้อดทนเรียนมาด้วยกัน คอยช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงคอยให้กำลังใจต่อกันด้วยดีเสมอมา

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวิทยานิพนธ์นี้คือครอบครัวที่อบอุ่นที่มี ดร.ชลกานดา นาคทิม ภรรยาสุดที่รักและลูกสาวที่น่ารัก ด.ญ.ชลณัฐ ทรัพย์อุปถัมภ์ ที่คอยให้กำลังใจ ให้การดูแลใส่ใจ สุขภาพและคอยให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ทุกอย่างด้วยดีเสมอมา สุดท้ายต้องขอขอบคุณตัวเองที่มีกำลังใจ มีร่างกายและสุขภาพที่เอื้ออำนวยให้จบการศึกษาและสามารถทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้มุ่งหวังไว้

หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการทำงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ข้าพเจ้าขอขอบคุณค่าและความดีงามในข้อมูลนี้คืนไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่ม ประชาชนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน หากมีความผิดพลาดประการใดของการวิจัย ข้าพเจ้าขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว

ณัฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์